

Học sinh lớp 3A3 Trường Tiểu học Giang Biên được trải nghiệm trò chơi dân gian "Bịt mắt bắt vịt".

Trò chơi dân gian vốn là một trong những hình thức vui chơi, giải trí của người Việt Nam từ xa xưa. Đây cũng chính là một nét đẹp văn hóa, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, theo thời gian, những trò chơi dân gian đang dần bị mai một với các bạn nhỏ do sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ cùng rất nhiều các trò chơi điện tử trên mạng Internet, mạng xã hội, các thiết bị điện thoại thông minh.

Cho nên, với mong muốn gắn kết thế hệ trẻ với nét đẹp dân gian một thời, lấy ý tưởng từ lễ hội các trò chơi dân gian, năm học 2023 – 2024 trường Tiểu học Giang Biên đã tái hiện một cách sinh động các Trò chơi dân gian cho các bạn học sinh vào chiều thứ 6 hàng tuần. Những phút vui chơi thoải mái, lành mạnh sẽ giúp các em thêm hào hứng để học tập và sống hồn nhiên hơn. Thứ 6 tuần vừa rồi học sinh khối 3 được tham gia trò chơi "Bịt mắt bắt vịt".

Các bạn nhỏ lớp 3A3 đã rất hào hứng chờ đón trò chơi "Bịt mắt bắt vịt" được tổ chức trong toàn khối 3. Mỗi lớp sẽ có 25 bạn đăng kí tham gia chơi. Các bạn học sinh sẽ được các cô giáo đeo cho 1 chiếc khăn bịt mắt và bắt những chú vịt hồn nhiên đang chạy trên sân được quây cản thận. Mỗi lượt chơi sẽ có sự tham gia thi đấu của 5 bạn học sinh/1 lớp trong thời gian 5 phút. Mặc dù bịt mắt ko nhìn thấy gì những các bạn học sinh đã nhanh trí, khéo léo bắt được những chú vịt đáng yêu, mỗi khi bắt được một chú vịt là các bạn đứng cổ vũ lại reo hò, vỗ tay vui sướng. Sau từng lượt chơi đến khi kết thúc các bạn nhỏ lớp 3A3 đã bắt được tổng 8 chú vịt.

Qua một thời gian triển khai, nhà trường nhận thấy các trò chơi dân gian đã mang lại hiệu quả tích cực, đặc biệt là trò chơi "Bịt mắt bắt vịt" các bạn học sinh rất thích và hào hứng. Khi tham gia các trò chơi, bạn nào cũng vui vẻ, được cười đùa, giao lưu, tương tác với nhau, tăng cường rèn luyện thể chất. Các trò chơi dân gian vừa góp phần làm phong phú, đa dạng các sân chơi, vừa giúp lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống.

Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động trò chơi dân gian với mong muốn các em học sinh có những trải nghiệm thú vị trong mỗi ngày tới trường.

Sau đây là một số hình ảnh trò chơi "Bịt mắt bắt vịt" của các bạn nhỏ lớp 3A3:













